

ประจำวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2559

สมาคมฯ มั่นใจปี 59 ไทยส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตันตามเป้าหมาย กลับมาทรงแชมป์

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน และกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวที่มีปริมาณส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของโลก แซงหน้าอินเดีย ที่ปีก่อนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ด้วยปริมาณ 10.9 ล้านตัน แต่ปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้เพียง 8-8.5 ล้านตันเท่านั้น เพราะภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าว และสต็อกข้าวลดลง ขณะที่เวียดนามคาดปีนี้ส่งออกได้ 6.7-7 ล้านตัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-3 พ.ค.59 ไทยส่งออกข้าว 3.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30.75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นปริมาณส่งออกสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มากกว่าอินเดียที่ส่งออกได้ 3.23 ล้านตัน ลดลง 20.78% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เวียดนามส่งออกได้ 2.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% และปากีสถานส่งออกได้ 1.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.94%

"สาเหตุที่ไทยส่งออกข้าวสูงมาก เพราะมีการส่งมอบข้าวตามคำสั่งซื้อแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่มีปริมาณรวมถึง 1 ล้านตัน หลังเดือนพ.ค.นี้ สัญญาส่งมอบดังกล่าวจะหมดลง ปริมาณการส่งออกข้าวจะค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ แต่ช่วงปลายไตรมาส 2 - 3 ปีนี้ ตลาดจะกลับมามีชีวิตชีวาจากผู้ซื้อรายใหญ่ๆ เช่น อินเดียและฟิลิปปินส์ จะเริ่มนำเข้าข้าว"

ส่วนในวันนี้ที่ทางกรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/59 ปริมาณ 1.2 ล้านตัน ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และได้รับความสนใจจากผู้ส่งออก โรงสี และค้าข้าวในประเทศจำนวนมาก เพราะต้องการหาซื้อข้าวในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ทำให้ราคาข้าวในภาพรวมปรับตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยราคาส่งออกข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 795 เหรียญสหรัฐฯ ข้าวเหนียวตันละ 900 เหรียญฯ และข้าวขาวตันละ 439 เหรียญฯ ซึ่งหลังจากนี้ รัฐบาลควรเร่งระบายข้าวอีก 2-3 ครั้ง ก่อนที่ผลผลิตฤดูใหม่จะออกสู่ตลาด

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น หลังจากที่ผลผลิตข้าวเปลือกในประเทศออกสู่ตลาดหมดแล้ว และแนวโน้มผลผลิตน่าจะลดลงจากปัญหาภัยแล้ง

ส่วนการติดตามทวงค่าเสียหายจากการขายข้าวในรูปรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จำนวน 4 สัญญา ปริมาณข้าว 6.2 ล้านตัน มูลค่าความเสียหายประมาณ 2 หมื่นล้านบาท กับนักการเมืองและข้าราชการรวม 6 คน กรมฯ อยู่ระหว่างรอคำตอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการส่งหนังสือเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าควรเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยอื่นๆ หรือจะต้องแยกการดำเนินการระหว่างข้าราชการเมืองกับข้าราชการประจำ หรือจะดำเนินการไปพร้อมกัน และประเด็นการนับอายุความว่าควรเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไร เพราะตามกฎหมายกำหนดไว้ 2 ปี เชื่อว่า กฤษฎีกาจะให้คำตอบเร็ว จากนั้นจะเร่งดำเนินการในทันที

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ประมวลราคาข้าวรอบ 3/59 มีผู้สนใจกว่า 51 ราย คาดขายได้ราคาดี-ปริมาณสูง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นเอกสาร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในการเข้าร่วมประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งที่ 3/2559 ปริมาณ 1.2 ล้านตัน เบื้องต้นมีผู้ประกอบการเข้ามายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 51 ราย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากตลาดในขณะนี้มีความต้องการข้าว ประกอบผลผลิตข้าวออกสู่ในตลาดลดน้อยลง เพราะปัญหาเรื่องของภัยแล้ง

ทั้งนี้ เชื่อว่าการประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลรอบนี้ จะสามารถระบายข้าวออกไปได้จำนวนมาก และได้ราคาดี แต่อาจไม่สูงเท่ากับราคาในตลาด เนื่องจากข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นข้าวเก่า จึงมีการเสื่อมสภาพลงด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประมูลข้าวในครั้งนี้ จะทำให้ปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาล ยังคงอยู่อีกกว่า 11.4 ล้านตัน โดย 7 ล้านตัน เป็นข้าวที่จะสามารถเปิดประมูลเป็นการทั่วไปได้ ส่วนที่เหลือจะเปิดระบายสำหรับภาคอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ดี การประมูลข้าวครั้งต่อไปยังไม่ได้กำหนดแต่ก็จะประเมินตามสภาวะการตลาด เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตที่ออกใหม่ ขณะเดียวกัน การส่งออกข้าวของไทยแนวโน้มดีขึ้น เห็นได้จากผู้ซื้อต่างประเทศก็กลับมาซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกข้าวในปี 2559 ตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ปริมาณ 3.912 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มูลค่า 60,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.85%

สำหรับข้าวที่นำออกมาประมูลเป็นการทั่วไปครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้าวที่เป็นปลายข้าวและท่อนเกรดพี เอ บี และซี ยกคลัง ปริมาณ 8.7 แสนตัน และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้าวทุกเกรดที่อยู่ในคลังพัก กองล้ม และได้รับความเสียหายปริมาณ 3.3 แสนตัน รวมเป็นข้าว 14 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 25% เป็นต้น รวม 121 คลัง ใน 30 จังหวัด ทั้งนี้ จะมีการประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นี้ และกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองในวันเดียวกัน

นางดวงพรกล่าวอีกว่า เกี่ยวกับความคืบหน้า การเรียกค่าเสียหายจรรยาบรรณข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีกับนักการเมืองและข้าราชการรวม 6 คน ปริมาณ ข้าว 6.2 ล้านตัน มูลค่าความเสียหาย 2 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็น เรื่องอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการส่งหนังสือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ว่าควรเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยอื่น ๆ หรือจะต้องแยกการดำเนินการระหว่างข้าราชการเมือง กับข้าราชการประจำหรือไม่ หรือจะดำเนินการไปพร้อมกัน

อีกทั้งประเด็นการนับอายุความว่าควรเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งตามกฎหมายอายุความ 2 ปี ทั้งนี้ เชื่อว่า กฤษฎีกาจะให้คำตอบเร็ว เมื่อได้รับความชัดเจน กระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งดำเนินการในทันที พร้อมยืนยันไม่หนักใจในการทำหน้าที่ เพราะไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และมีขบวนการขั้นตอนทางกฎหมายในการดำเนินงาน ซึ่งก็ต้องทำตามหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น มีทั้งอดีตรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูงการทำงานจึงต้องรอบคอบ

สำหรับวิธีการคิดค่าเสียหาย คณะทำงานกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดทำ ซึ่งในหนังสือระบุวิธีการคิดค่าเสียหายและค่าเสียหายที่แต่ละคนต้องจ่ายอย่างชัดเจน มีการเปรียบเทียบราคา มูลค่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการเดินทางไปรัสเซียของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ทางเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้ร่วมคณะไปด้วย และการไปครั้งนี้ ไม่ได้มีการเจรจาบาร์เตอร์เทรด หรือเคาเตอร์เทรด ในการซื้อสินค้าเกษตรหรือข้าว เพราะเห็นว่าเป็นการเจรจาในภาพใหญ่มากกว่า

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ภาพรวมราคาข้าวขณะนี้ ถือว่ามีราคาสูงสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังลดลงจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้ราคาข้าวเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น ทั้งข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว โดยขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนข้าวเหนียวอยู่ที่ตันละ 850 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาข้าวที่สูงขึ้น ทำให้การประมูลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออก โรงสี หาซื้อข้าวในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งการระบายข้าวครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะผลผลิตออกน้อย

สำหรับราคาข้าวเหนียวที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดมีความต้องการตลาด เพิ่มทั้ง จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนถือศีลอด ขณะที่ผลผลิตข้าวเหนียวในประเทศลดลง จากปีที่แล้วเนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น และเห็นว่าหลังจากรัฐควรเร่งระบายข้าวอีก 2-3 ครั้ง ก่อนผลผลิตรอบใหม่จะออกในเดือนกันยายน สอดคล้องกับนายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่า การระบายข้าวช่วงนี้ถือว่าเหมาะสม เพราะผลผลิตน้อยจากปัญหาภัยแล้ง ขณะที่ราคาข้าวปรับตัวสูงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี

ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ปรับเพิ่มจากตันละ 7,800-8,000 บาท เป็น 9,000-9,300 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 12,000-13,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15,000-18,000 บาท เพราะแหล่งปลูกภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือลดลง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ห่วงแห่ปลูกข้าวเหนียวทำล้นตลาด หลังราคาแพงแซงหน้าข้าวหอมมะลิ

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศ ไปตรวจสอบสาเหตุราคาข้าวเหนียวที่มีราคาสูงขึ้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เนื่องจากได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงถึง 13,000-15,000 บาทต่อตัน หรือกิโลกรัมละ 13-15 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11,000 ต่อตัน หรือกิโลกรัมละ 11 บาท

โดยกระทรวงกังวลว่าหากเกษตรกรเห็นราคาข้าวเหนียวมีราคาสูงจะแห่ปลูกมากขึ้นใน ฤดูกาลผลิตใหม่ ทำให้เกิดปัญหาปริมาณผลผลิตสูงเกินความต้องการล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยการตรวจสอบจะดูความต้องการในภาคอุตสาหกรรมว่ามีความต้องการนำข้าวเหนียวไปผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือตรวจสอบการลักลอบนำมีการนำไปขายตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่า เพราะเพื่อนบ้านก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับไทย

“ตอนนี้ข้าวเหนียวราคาสูงจนทำสถิติ และสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิกว่าพันบาทต่อตัน ซึ่งก็กังวลว่าราคาที่สูงจะสร้างความเข้าใจผิดต่อการเพาะปลูกรอบหน้า ดังนั้นจึงต้องหาสาเหตุว่าสูงขึ้นเพราะอะไร เป็นความต้องการแท้จริง หรือความต้องการเทียม เพราะปกติข้าวเหนียวปลูกเพื่อบริโภคในประเทศ และส่งออกต่อปีไม่สูง ประมาณ 300,000 ตันเท่านั้น”

สำหรับแนวโน้มราคาข้าว เชื่อว่ากำลังเป็นช่วงขาขึ้นโดยปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวโลกคือ การส่งออกของประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ทั้งอินเดียและเวียดนาม หาก 2 ประเทศนี้ มีการระบายข้าวออกสู่ตลาดมากกว่าราคาข้าวจะไม่สูงมาก แต่หาก 2 ประเทศนี้ปริมาณการส่งออกลดลง เพราะเกิดจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตหายไป ราคาข้าวก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่วนราคาข้าวในประเทศ ตามแผนบริหารจัดการข้าวครบวงจร ซึ่งมีการปรับวิธีการนำการตลาดมาใช้ในการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เช่นการปลูกข้าว และเพิ่มคุณภาพข้าวตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงควบคุมพื้นที่และปริมาณการเพาะปลูกที่เหมาะสมเชื่อว่าจะมีผลดีต่อราคาข้าว ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

“กระทรวงพาณิชย์อยากเห็นราคาข้าวเปลือกเจ้าเกินตันละ 10,000 บาท สูงกว่าราคาครั้งก่อนเฉลี่ยตันละ 8,500 บาทและข้าวเปลือกหอมมะลิราคาสูงกว่าตันละ 13,000-15,000 บาทสูงกว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเดือน พฤษภาคม 2558 ซึ่งอยู่ที่ 12,000-14,500 บาท”

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานแปลงใหญ่ในภาคอีสานพบว่ายังมีปัญหาที่จะต้องปรับปรุง อาทิ แลกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรและตลาด การเตรียมรับมือผลผลิตข้าวรอบใหม่ ที่เกษตรกรเริ่มปลูกในเดือนมิถุนายนเร็วกว่าปกติ 1 เดือนเศษ ปัญหาต้นทุนการผลิตที่ยังมีความแตกต่าง และยังขาดปัจจัยเพื่อการผลิตที่ยังไม่ตรงกับแผนที่กำหนดไว้ จึงเป็นสาเหตุทำให้โครงการแปลงใหญ่ยังมีพื้นที่ที่เข้าโครงการต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้กว่า 1 ล้านไร่ โดยได้เพียง 8 แสนไร่ จากทั่วประเทศที่มีพื้นที่ปลูกข้าว 25 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ทั่วประเทศ และจะนำปัญหาและข้อสรุปการลงพื้นที่ดังกล่าวเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าว(นบข.)อีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ราคาข้าวพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาข้าวเปลือก 5% (ความชื้น 15%) ราคา ณ วันที่ 13 พ.ค. อยู่ที่ 8,500-9,000 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงวันที่ 29 เม.ย. ซึ่งอยู่ที่ราคา 8,200-8,400 บาท/ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวสารเจ้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.35-1.36 หมื่นบาท/ตัน จากเดิม 1.27-1.29 หมื่นบาท/ตัน ขณะเดียวกัน ราคาส่งออกข้าวก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ 424 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงวันที่ 27 เม.ย. ที่ราคา 399 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนราคาส่งออกข้าวหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 439 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 410 เหรียญสหรัฐ/ตัน

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวสารปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว จาก 1.2 หมื่นบาท/ตัน เป็น 1.3 หมื่นบาท/ตัน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 500 บาท/ตัน ทำให้โรงสีต้องไล่ซื้อข้าวเปลือกในตลาดจากก่อนหน้านี้เคยซื้อ 8,000 บาท/ตัน ขึ้นเป็น 9,000 บาท/ตัน แต่ราคาดังกล่าวชาวนาจะได้รับผลประโยชน์ไม่มาก เพราะผลผลิตข้าวเปลือกปรับลดลงจากภัยแล้ง และข้าวส่วนใหญ่ออกมาก่อนหน้านี้เกือบหมดแล้ว ราคาข้าวในตลาดปัจจุบันถือว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี แต่ถ้าฝนตกช่วงปลายเดือนนี้ จะทำให้ข้าวนาปรังที่ออกเดือน ส.ค.-ก.ย.ได้ผลผลิตดี ทำให้ราคาข้าวลดความร้อนแรง นายมานัส กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติ มศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าว โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวหนึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลี่ย 20-30 เหรียญสหรัฐ/ตัน สาเหตุมาจากตลาดแอฟริกาเริ่มมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น และเป้าหมายส่งออกข้าว 9 ล้านตันเป็นไปได้แน่นอน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 4 ที่กรุงปักกิ่ง โดยไทยได้เร่งรัดให้รัฐบาลจีนรับมอบข้าวตามสัญญาการซื้อขายข้าว 1 ล้านตัน ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน และขอให้ปรับเปลี่ยนประเภทข้าวที่จะส่งมอบจากเดิมเป็นข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นข้าวฤดูกาลใหม่ เพื่อให้ไทยมีตลาดรองรับผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่จะออกมาจนถึงสิ้นปี 2560 โดยฝ่ายจีนรับปากว่าจะเร่งดำเนินการนำเข้าตามที่ได้ทำสัญญาไว้แล้วโดยเร็ว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พณ.เตรียมส่งมอบข้าวฤดูกาลใหม่ให้จีนตามสัญญา หรือซื้อขายสินค้าเกษตรอื่นๆ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 4 ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการ NDRC เป็นประธานร่วม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญาการซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สองภายใต้ MOU ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน โดยฝ่ายไทยได้

รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นสำคัญของการหารือในครั้งนี้ คือ การขอปรับเปลี่ยนประเภทข้าวที่จะมีการส่งมอบภายใต้สัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สอง จากเดิมที่เป็นข้าวในสต็อกของรัฐบาล เปลี่ยนเป็นข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่นิยมบริโภคข้าวที่มีความสดใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา การส่งมอบข้าว 1 ล้านตัน ภายใต้สัญญาที่ลงนามเมื่อปี 2556 ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว และสัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันแรกภายใต้ MOU ของรัฐบาลปัจจุบัน ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และ COFCO Corporation ที่เพิ่งลงนามเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ก็ล้วนแต่เป็นการส่งมอบข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยมากกว่าเนื่องจากจะมีตลาดขนาดใหญ่มารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ได้จนถึงปี 2560

ด้านนายหวัง เสี่ยวเทา รับปากว่าจะเร่งให้ COFCO ดำเนินการนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน ที่ได้ทำสัญญาไว้แล้ว ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว และจะนำประเด็นที่ไทยขอเปลี่ยนข้าวเก่าเป็นข้าวใหม่ 1 ล้านตัน หรือ COFCO และผู้นำรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายจีนจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างราบรื่นและจริงจังเนื่องจากไทย-จีนมีมิตรภาพที่ตีมายาวนาน ขอให้ทีมงานทั้งสองฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ยางพารา 2 แสนตัน ที่ได้ลงนามซื้อขายไปแล้วก็ได้มีการทยอยส่งมอบแล้ว พร้อมเสนอขอให้จีนพิจารณาซื้อสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด น้ำมันปาล์ม และผลไม้ โดยขอให้รัฐบาลจีนมอบเจ้าหน้าที่เริ่มหารือในรายละเอียดว่าจะซื้อขายกันอย่างไร

ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยเฉลี่ยปีละ 0.40 ล้านตัน และเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2558 จีนนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 0.93 ล้านตัน นับเป็นปริมาณสูงสุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา ส่วนในปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) นำเข้าปริมาณ 0.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 0.14 ล้านตัน นอกจากนี้

กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับตลาดจีนเป็นอย่างมาก โดยมีสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวม 8 แห่ง กระจายตามมณฑลสำคัญเพื่อสนับสนุนและผลักดันการส่งออกข้าวไทยทั้งในรูปแบบซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล และการค้าข้าวระหว่างเอกชนกับเอกชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับภาครัฐและภาคเอกชนจีน ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 146,112 ตัน มูลค่า 64.599 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 11.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 130,782 ตัน มูลค่า 55.155 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม - 12 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 2.025 ล้านตัน มูลค่า 853.037 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 20.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 1.686 ล้านตัน มูลค่า 706.973 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กล่าวว่าในเดือนเมษายน 2559 สมาชิกของสมาคมได้ส่งออกข้าวจำนวน 453,275 ตัน เป็นมูลค่าประมาณ 212 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการส่งออกข้าว 4 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณมากกว่า 1.8 ล้านตัน และมีมูลค่าเกือบ 789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 583,059 ตัน เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 451,927 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 613,164 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนมีนาคม 2559 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 447,481 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 58,634 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 63,016 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 5,686 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 8,242 ตัน ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 15% จำนวน 83,235 ตัน ข้าวขาว 5% จำนวน 145,706 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 63,150 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 139,287 ตัน ข้าวเหนียว 118,720 ตัน ข้าวขาว 10%, 100% และข้าวชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 32,961 ตัน

นายกสมาคมอาหารของเวียดนาม คาดว่าในปี 2016 จะสามารถส่งออกข้าวได้ 8.64 ล้านตัน (ผ่านช่องทางการส่งออกแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ) จากการมีสต็อกข้าวที่เก็บไว้ในช่วงปลายปี 2015 ถึงต้นปี 2016 ถือเป็นข่าวดีสำหรับภาคการส่งออกข้าวของเวียดนาม แม้ว่าบริเวณพื้นที่แม่น้ำโขงที่เป็นกลุ่มปลูกข้าวเป็นหลักต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและน้ำเค็มรุกเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูก ทั้งนี้ปริมาณข้าวดังกล่าวที่เวียดนามเก็บเกี่ยวได้จะช่วยตอบสนองความต้องการข้าวจากต่างประเทศ ซึ่งมากกว่าปี 2015 ได้อย่างแน่นอน โดยในปี 2015 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 8.1 ล้านตัน ผ่านช่องทางการส่งออกแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

หนังสือพิมพ์ The Saigon Times Daily รายงานว่า ราคาข้าวสารและข้าวเปลือกในประเทศเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพ ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลว่าราคาข้าวจะตกต่ำหลังจากประเทศไทยประกาศเมื่อปลายเดือนเมษายนว่าจะระบายข้าว 11.4 ล้านตันที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาล

นาย Pham Thanh Tho ผู้ค้าข้าว (Rice Trader) คนหนึ่งในตลาดขายส่งอาหาร Ba Dac ในเขต Cai Be จังหวัดเตียนยาง (Tien Giang) ให้ข้อมูลว่าเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วข้าวเปลือกสด IR50404 ขายอยู่ที่ราคา 4,750 - 4,850 เวียดนามด่งต่อกิโลกรัม ขณะที่ผู้แปรรูปข้าวและบริษัทผู้ส่งออกที่ Ba Dac และใน Sa Dec ในจังหวัดด่งท้าป (Dong Thap) ซื้อข้าว IR50404 ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปในราคา 6,700-6,900 เวียดนามด่งต่อกิโลกรัม ในราคาเดิมกับช่วงที่ผ่านมา

Ngo Ngoc Yen ผู้อำนวยการของบริษัท Yen Ngoc ในนครโฮจิมินห์บอกว่าประเทศไทยมีแผนที่จะระบายสต็อกข้าวไม่ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกข้าวของเวียดนาม เพราะคุณภาพของข้าวทั้งหมดนั้นเสื่อมสภาพหมดแล้ว ขณะที่ประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ รวมถึงฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียต้องการข้าวใหม่

Nguyen Thanh Phong ผู้อำนวยการของบริษัท Van Loi ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเกียนยาง กล่าวว่าเขาคาดว่าอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และผู้นำเข้าข้าวดั้งเดิมของเวียดนาม ยังคงนำเข้าข้าวต่อไป แม้ก่อนหน้านี้จะเคยพูดว่าจะไม่นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ส่วนความต้องการจากประเทศต่างๆ และการลดลงของผลผลิตข้าวที่มีผลมาจากปรากฏการณ์ เอลนินโญ่ (El Nino) ของประเทศผู้ส่งออกข้าว เช่น เวียดนาม ไทย และอินเดีย จะทำให้ราคาข้าวในประเทศไทยมีเสถียรภาพ

Vo Tong Xuan ประธานมหาวิทยาลัย Nam Can Tho กล่าวว่าข้าวราคาถูกของไทยจะส่งแรงกดดันต่อผู้ส่งออกข้าวเวียดนามอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเวียดนามไม่สามารถลดราคาข้าวได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวนา

ขณะที่สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามได้ระบุว่า แผนการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลจำนวนกว่า 11.4 ล้านตัน ในช่วงระยะเวลาอันสั้นนั้นจะยิ่งทำให้ราคาข้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และกระทบการส่งออกข้าวจากเวียดนาม โดยผู้ส่งออกส่วนหนึ่งระบุว่าธุรกิจของพวกเขากำลังหยุดชะงัก

นาย เหวียน แถ่ง ลอง ผู้อำนวยการบริษัทเวียดนามไรซ์ ในนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า ลูกค้าหลายรายจากจีน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกา ได้ระงับการเจรจาต่อรองแล้ว โดยให้เหตุผลว่าต้องการเวลาในการคำนวณ และสำรวจตลาด

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า การระบายข้าวในสต็อกของไทยจะทำให้เวียดนามตกอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ขณะที่คนวงในอุตสาหกรรม ระบุว่า ที่ผ่านมากการซื้อข้าวเวียดนามจะได้รับผลกระทบก็ต่อเมื่อไทยขายข้าวในสต็อก แต่คราวนี้ผลกระทบเลวร้ายกว่ามาก เนื่องจากปริมาณที่เสนอขายนั้นสูงเป็นประวัติการณ์ โดยในปัจจุบันนี้ ข้าวเวียดนามมีราคาถูกกว่าข้าวไทยประมาณ 5-10 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งข้าวในสต็อกของรัฐบาลไทยเป็นคู่แข่งโดยตรงกับข้าวราคาถูกของเวียดนาม ที่เป็นส่วนสำคัญในการส่งออกข้าวของเวียดนาม

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์เวียดนามได้เสนอแนะให้กระทรวงเกษตรวางแผนเข้าถึงตลาดส่งออกข้าวรายใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณภาพ ทั้งนี้รายงานตัวเลขของทางการ ระบุว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วมากกว่า 2 ล้านตัน มีมูลค่า 916 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวขึ้น 12% ในเชิงปริมาณ และ 14% ในเชิงมูลค่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และจีนยังคงเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 39,550 ตัน ลดลง 40.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 66,275 ตัน ในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และลดลง 30.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,719 ตัน ในเดือนเมษายน 2558 สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในเดือนเมษายน 2559 ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 10,879 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauy, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 6,615 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) และ

ข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium long grain) จำนวนรวม 17,847 ตัน และข้าวหึ่ง (long grain parboiled) จำนวน 4,209 ตัน

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 201,770 ตัน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 201,770 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 56,792 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauby, Neang Malis, Somaly, Jasmine organic rice จำนวนรวม 33,046 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 44.52% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium long grain) จำนวนรวม 95,956 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 47.56% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหึ่ง (long grain parboiled) จำนวน 15,976 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 7.92% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ในเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมากัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 6,091 ตัน ประเทศฝรั่งเศส 4,861 ตัน โปแลนด์ 4,779 ตัน เนเธอร์แลนด์ 1,830 ตัน สหราชอาณาจักร 1,470 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,849 ตัน เบลเยียม 3,720 ตัน ฮังการี 1,723 ตัน มาเลเซีย 3,151 ตัน เป็นต้น โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 47 ประเทศทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีนจำนวน 43,209 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 25,857 ตัน โปแลนด์ 22,991 ตัน เนเธอร์แลนด์ 10,137 ตัน มาเลเซีย 11,361 ตัน สหราชอาณาจักร 9,426 ตัน สาธารณรัฐเชค 8,036 ตัน บรูไน 7,896 ตัน เบลเยียม 9,617 ตัน ฮังการี 7,558 ตัน อิตาลี 7,512 ตัน ฮองกง 1,254 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

รองประธานสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation) คาดว่า ในปีงบประมาณ 2016/17 นี้ (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) เมียนมาร์จะส่งออกข้าวได้อย่างน้อย 1.5 ล้านตัน โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งป็นเดือนแรกของปีงบประมาณสามารถส่งออกได้คิดเป็นมูลค่ากว่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2015/16 ที่ผ่านมากัมพูชาส่งออกข้าวทั้งต้นข้าวและปลายข้าวได้ประมาณ 1.4 ล้านตัน ต่ำกว่าปริมาณที่เคยส่งออกได้ในปีงบประมาณ 2014/15 ประมาณ 400,000 ตัน เนื่องจากเมียนมาร์ ประสบทั้งอุทกภัยครั้งรุนแรงทางภาคตะวันตกและภาวะภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ โดยประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าที่สำคัญคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 90% ของการส่งออกทั้งหมด

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 มีจำนวนประมาณ 3.36 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 99 วัน มากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน) เพิ่มขึ้น 25.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.674 ล้านตันในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.542 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 1.133 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 133.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 485,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 33.7% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 33 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 87.2% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 4.8%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.005 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 801,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 29.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 42.4% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.22 ล้านตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.255 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 36.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 36 วัน) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 37.7%

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น (The Japan Meteorological Agency) รายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) จะเกิดขึ้นหลังจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) สิ้นสุดลงในช่วงฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของปีนี้

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ลานีญา เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะตรงข้ามกับเอลนีโญ คือมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะปกติแต่พายุรุนแรงกว่า กล่าวคือ กระแสลมสินค้าตะวันออกมีกำลังแรง ทำให้ระดับน้ำทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าสภาวะปกติ ลมสินค้ายกตัวเหนือประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เกิดฝนตกอย่างหนัก ปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ออสเตรเลีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะมีฝนมากและมีน้ำท่วม

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (the India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า การที่ฤดูลมมรสุมมาช้ากว่ากำหนดจะไม่ส่งผลกระทบต่อให้การเพาะปลูกพืชต้องล่าช้าออกไป เพราะคาดว่าจะมีฝนตกปริมาณมากหลังจากวันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา กำลังปรับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนในปีที่น่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลังจากที่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอินเดียต้องประสบกับภาวะภัยแล้งที่ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลง

ตามปกติแล้วฤดูมรสุมจะพัดพาฝนเข้าอินเดียในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและจะครอบคลุมทั้งประเทศในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ทั้งนี้เกษตรกรกว่าล้านรายจะเริ่มทำการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด ในช่วงฤดูมรสุมในเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม และจะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป เมื่อเดือนที่ผ่านมา กรม

อุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มอ่อนกำลังลงและจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ที่จะให้ผลตรงกันข้าม

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2559/60 (2016/17) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 480.71 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 470.49 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 (2015/16) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2559/60 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 146.50 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.77 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 105.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 103.00 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ กัมพูชา ปากีสถาน ศรีลังกา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2559/60 จะมีผลผลิต 17 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.8 ล้านตันในปี 2558/59 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2559/60 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.53 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.44 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ที่ 106.61 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.2% จากจำนวน 106.43 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2558/59 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2559/60 จะลดลงเหลือประมาณ 3.22 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 47.0% จากคาดการณ์ในปี 2558/59 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.07 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2560 จะมีปริมาณ 40.66 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 41.43 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2559 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.0 ล้านตัน ลดลง 13.0% จากจำนวน 2.5 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2559 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.5 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.15 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.99 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน และไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 9.0 ล้านตัน ลดลง 8.2% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.8 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2560 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลง 5.6% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2559 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.25 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 4.4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.6 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.85 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.05 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.84 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

ไนจีเรีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติไนจีเรียประกาศตัวเลขเงินเพื่อเดือนเมษายน 2559 เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นจาก 12.8% ของเดือนมีนาคมซึ่งเป็นการเพิ่มสูงขึ้น 6 เดือนติดต่อกัน และสูงสุดในรอบ 6 ปี เงินเพื่อเพิ่มขึ้นสูงดังกล่าว เกิดจากการประกาศขึ้นค่าไฟของรัฐบาล และภาวะน้ำมันขาดแคลน ทำให้ผู้บริโภคและโรงงานอุตสาหกรรมต้องซื้อน้ำมันจากตลาดมืดซึ่งแพงกว่าราคาควบคุมของรัฐบาลประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี้ราคาสินค้าอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เงินเพื่อเพิ่มขึ้นสูงในเดือนเมษายนนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ทางนโยบายการเงิน มีความเห็นตรงกันว่า สาเหตุที่แท้จริงของเงินเพื่อเกิดจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่ผิดพลาด ที่จำกัดอุปทานเงินตราต่างประเทศให้หมุนเวียนในตลาดน้อยเกินไปเพื่อรักษาระดับทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ โดยการห้ามผู้นำเข้าสินค้า 41 รายการ รวมทั้งข้าว อาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุก่อสร้างแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าที่นำเข้า ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดขึ้นไปถึง 350 ไนราต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 199 ไนราต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ทำให้ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแพงขึ้นประมาณ 1 เท่าตัว

การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลไปถึงการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปด้วย เนื่องจากผู้นำเข้าไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน แม้ว่าสินค้าน้ำมันจะไม่อยู่ใน 41 รายการ ผู้นำเข้าจึงชะลอการนำเข้าน้ำมัน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันทั่วประเทศ จนรัฐบาลต้องประกาศราคาน้ำมันลอยตัวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยยกเลิกการอุดหนุน (ทำให้ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นจากราคาควบคุมลิตรละ 86 ไนรา เป็นลิตรละ 145 ไนรา) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้นำเข้าน้ำมันกลับมานำเข้าอีกครั้ง

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา

T R E E A